

## Patient Surveys Receptionist Recruitment Script

### Respondent Recruitment Script – Adult Respondent

Quý vị được mời tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng trong quá trình nghiên cứu do Công ty Research Triangle Institute thực hiện và được Phòng Chăm sóc Sức khỏe Y Tế Cơ bản (Bureau of Primary Health Care) tài trợ. Cuộc phỏng vấn này sẽ hỏi về kinh nghiệm về sức khỏe y tế của quý vị và những chủ đề khác.

Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc khảo sát, quý vị sẽ được nhận \$25 tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị tương đương để cảm ơn sự tham gia của quý vị.

Nếu quý vị muốn tham gia, hoặc có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng đọc cuốn thông tin nhỏ này và nói chuyện với đại diện RTI có mặt tại đây, tên \_\_\_\_\_ . Nếu đại diện RTI không có mặt tại đó và quý vị muốn tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu, tôi có thể hẹn cho quý vị được nói chuyện với họ.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia. Xin cảm ơn!

### Respondent Recruitment Script – Adolescent Respondent

Con của quý vị được mời tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng trong quá trình nghiên cứu do Công ty Research Triangle Institute thực hiện và được Phòng Chăm sóc Sức khỏe Y Tế Cơ bản (Bureau of Primary Health Care) tài trợ. Cuộc phỏng vấn này sẽ hỏi về kinh nghiệm về sức khỏe y tế của cháu và những chủ đề khác.

Nếu cháu hội đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc khảo sát, cháu sẽ được nhận \$25 tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị tương đương để cảm ơn sự tham gia của cháu. Vui lòng đọc cuốn thông tin nhỏ này để biết thêm chi tiết về quá trình nghiên cứu.

Nếu quý vị muốn cho cháu tham gia và cháu cũng muốn, hoặc quý vị có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng đọc cuốn thông tin nhỏ này và nói chuyện với đại diện RTI có mặt tại đây, tên \_\_\_\_\_ .

Nếu đại diện RTI không có mặt tại đó và quý vị muốn tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu, tôi có thể hẹn cho quý vị được nói chuyện với họ.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia. Xin cảm ơn!

### Respondent Recruitment Script – Proxy Respondent

Quý vị được mời tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng trong quá trình nghiên cứu do Công ty Research Triangle Institute thực hiện và được Phòng Chăm sóc Sức khỏe Y Tế Cơ bản (Bureau of Primary Health Care) tài trợ. Cuộc phỏng vấn này sẽ tập trung vào con của quý vị. Chúng tôi sẽ hỏi quý vị về cháu. Những câu hỏi phỏng vấn sẽ nói về kinh nghiệm về sức khỏe y tế của quý vị và những đề tài khác liên quan đến cháu.

Nếu cháu hội đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc khảo sát, quý vị sẽ hoàn thành bản khảo sát thay cho cháu và sẽ nhận được \$25 tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị tương đương để cảm ơn sự tham gia của quý vị. Vui lòng đọc cuốn thông tin nhỏ này để biết thêm chi tiết về quá trình nghiên cứu.

Nếu quý vị muốn cho cháu tham gia và cháu cũng muốn, hoặc quý vị có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng đọc cuốn thông tin nhỏ này và nói chuyện với đại diện RTI có mặt tại đây, tên \_\_\_\_\_ . Nếu đại diện RTI không có mặt tại đó và quý vị muốn tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu, tôi có thể hẹn cho quý vị được nói chuyện với họ.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham gia. Xin cảm ơn!